

งานพระราชทานเพลิงศพ ?ดี? สุดเศร้า ตลก-ดาราร่วมาลัยเพียบ

นำเสนอเมื่อ : 13 ก.ค. 2552

งานพระราชทานเพลิงศพ “ดี” สุดเศร้า ตลก-ดาราร่วมาลัยเพียบ



พญาโศกกำสรวล



○ วิชาศพ...!! ○

○ มโหรีปีพายุช่วงบาดใจ
เคลาเสียงสะอื้นไห้อาลัยหา
มนต์เพลงประเลงยาการอำลา
ทุกบรรดาเอื้อนเอ่ยอันเคยพบ

○ จึงโยกย้ายยุบยอเพื่อนช้อแขน
เบื้องหน้าแทนมานุจิบตั้งหีบศพ
รายลีลาโศกเศร้าด้วยเคารพ
กรประจบวันทาน้ำตาริน
ขอสงสรวงดวงจิตอันผิดหวัง
เพื่อนละครังอาดูรการสูญเสีย
ของรอยรักอาภุทแห่งเจตจำนง
ทามกรนกลืนหน้าอมรดศพรัก

○ เกิดไปสูสุขดีแห่งนรินทร์
ไปสู่ชนสุขสมอยวอมปรัก
ปรกพปลายทางนันทวงนักร
จงยึดหลักพระธรรมชี้นำทาง
○ หากดื้อแพ่งอยู่ต่อกัทรमान
เมื่อหอมหวานหดทุกตรูสร้าง
คือควารรักดับถึงอุบปัฐ
ปลดละวางพลอดพรารวาครัครวญ
○ เอยเมื่อนั้น..ปีพายุก็สาดรวิ
เสียงสะอื้นระงมทัว..โหยหวน
จึงกายอด..ชาย-หญิง..ร่าทั้งทวน
เพ-ลาจวน..ประชุมเพลิงเถลิงไฟ

○ ร่ายลีลากรรมสูงจนแรงล้ำ
ระวิบยอดชฎากีสันไหว
ลวนทาทางทุกขเข็ญตองเป็นไป
แห่งอาลัยรินทจ่าปลดลง

○ พุดะไลไฟพะเนียงแผดเสียงนัลลว
ระเรียงแถวเยื้องย่างทวนวงหงส์
จึงพระ-นางสับตสายตางยายองค
ก็หมอมบลงเคารพ..กราบศพรัก

.....
..เพลงผา..

ขอบพระคุณพระอาจารย์ครูหยุดกวี
ขอบคุณทุกทานที่แนะนำและเยี่ยมชม
ขอบคุณภาพจาก Internet
ขอบคุณ พิมพ์ดา..หาเพลงรตรีกรแสงให้
ขอไว้อาลัยให้กับความรักที่จากไป

.....

เผาแล้ว “ดี ดอกมะดัน” ลูก-เมียสุดซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเพลิงศพ ด้าน “เสาวภา” ภรรยา
พร้าอธิษฐานขอให้สามีไปสู่สุคติ ไม่ต้องเป็นห่วง พรอมเผย จะนำอัฐิไปลอยอังคารที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพราะสามีสังเวย
สวนบานที่ถูกอายัดตอนนีได้คืนมาแล้ว

โดยเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ผู้แทนพระองค์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชทินนิตตามา
ได้อัญเชิญเพลิงพระราชทานมาที่เมรุ วัดนวลจันทร์ พรอมขึ้นถวายผ้าไตรก่อนเริ่มวางดอกไม้จันทร์ สร้างความปลื้มปิติแก่ครอบครัว
"ศรีสวัสดิ์" เป็นอย่างยิ่ง โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เป็นประธานในพิธี
ทามกลางเหล่าสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างหนัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในงานพระราชทานเพลิงศพของอดีตตลกชื่อดัง นอกจากคนในครอบครัวแล้ว
เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและศิลปินแห่งชาติ ก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยครั้งสุดท้ายกันอย่างเนืองแน่น อาทิ ขวัญจิตร
ศรีประจันทร,ครูไชยชนะ บุญโชติ,นาค ภูวนัย,รอง เคามลลดี,เบ็ด เขียวยิ้ม,โน้ต เขียวยิ้ม,ถั่วแระ เขียวยิ้ม ,ตาม ตัสกร,เอกชัย
ศรีวิชัย,ยุวดี ไทยหิรัญ,เท อูเทน พรหมมินทร,อาจารย์เก โป้ททอง,ฤทธิ์ ลือชา,ตัน พิเชษฐไชย ผลดี,สุขขาว ภาวิไล,ไวพจน์
เพชรสุพรรณ,กลวย เขียวยิ้ม,ชาครดิ เยมนาม,นก ฉัตรชัย เปล่งพานิชย์,เอ็ม อภินันท์,ยาว อยุธยา,ตลกคณะชวนชื่น,ศักดิ์ชัย ยอดศรี
ผู้พิพากษาประจำศาลแพ่งธนบุรีชย

ซึ่งหลังจากพิธีการฌาปนกิจเสร็จสิ้นก็จะมีคอนเสิร์ต “อาลัยรัก คนดี ดี ดอกมะดัน” ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ทางเพื่อนฯ จัดแสดงแก่ ดี
ดอกมะดัน

จากนั้นได้มีการอ่านบทกลอนโดย บั้ม ณรงค์กรด “คือ ตำนานตลก” แต่งโดย ท่าน ว.วชิรเมธี สดุดีให้กับ ดี ดอกมะดัน
ที่มีประชาชนที่ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่ชื่นชอบในผลงานก็มาร่วมไว้อาลัยด้วย แต่ก็ยังมีมีจดหมายที่เขามามัวในงาน
จนทำให้ต้องประกาศให้ประชาชนที่มาร่วมงานในบริเวณนั้นให้ระวังทรัพย์สินด้วย

ด้าน “เสาวภา ศรีสวัสดิ์” ภรรยา กล่าวด้วยใบหน้าเศร้าสลดว่า ไม่คิดว่าจะมีคนมาร่วมงานศพสามีมากมายขนาดนี้
รู้สึกปลื้มใจแทนสามี รวมไปถึงสิ่งที่ยากบอกสามีเป็นครั้งสุดท้ายคือขอให้ไปสู่สุคติ

“แม่ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากค่ะ และก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้
จะมีคนเข้ามาแสดงความเสียใจมากมายถึงขนาดนี้ ก็รู้สึกปลื้มใจมากค่ะ แล้วหลังจากเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้ว
จะนำอัฐิไปลอยอังคารที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพราะก่อนหน้านี้เขาอยากจะให้ไปลอยอังคารที่นั่น อีกทั้งเขาเป็นคนชอบทะเล”

แม้อีกขอให้เขาไปสู่สุคติ ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้น ทางนี้พวกเราดูแลตัวเองได้ ไม่ต้องห่วง”

สวนเรื่องนี้ยังไม่ขอพูดถึง

“ตอนนี้ ยังไม่ ขอพูดเรื่องนี้ ค่ะ ขอให้งานศพเสร็จสิ้นไปก่อน
อีกทั้ง ตอนนี้ ทางเพื่อนพี่ ดี ก็ติดต่อเข้ามาแล้วว่าจะขอยุติอหุณาผู้ใหญ่
และบานที่ถูกอายัดไว้ก่อนหน้านี้ได้นำเงินไปจ่ายแล้วประมาณ 4-5 แสนบาท และได้ถอนอายัดเรียบร้อยแล้ว”

ขณะที่ “บี๋ม พรรณวรินทร์” ลูกสาวคนโต กล่าววว่า ขอให้พ่อไปสู่สุคติ ไม่ต้องเป็นห่วง

“ก่อนหน้านี้เคยทำใจไว้แล้ว แต่พอมานึกคุณยายองให้รู้สึกบอกไม่ถูก แต่อย่างไรก็ตามคิดว่าพ่อไปสบายแล้ว
แต่ตนคิดว่าพ่อยังคงเป็นห่วงยา และครอบครัว อยากจะบอกกับพ่อกว่า ไม่ต้องห่วง พวกเราดูแลตัวเองได้
พ่อไม่ต้องห่วง ยังมีพวกอาๆ เพื่อนของพ่อคอยดูแลพวกเราอยู่ อาๆ เขารักพ่อก
มาช่วยงานศพตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย ถ้าไม่มีพวกอาๆ บี๋มกับแม่คงทำอะไรมิได้ถูก”

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ตั้งแต่พ่อกจากไปเคยมาเข้าฝันบ้างหรือไม่ บอกไม่เคย
แต่มาเข้าฝันน้องสาวบอกให้ไปเรียนต่อให้จบ

“ของบี๋มไม่มีค่ะ แต่มีมาเข้าฝันน้องเบล โดยพ่อกแต่งตัวดีมาก และบอกว่าให้ไปเรียนต่อเมืองนอกได้แล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้น้องกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่พ่อกมาช่วยเสียก่อน”

ขณะเดียวกัน “ถั่วแระ เขียวยิ้ม” ในฐานะนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือครอบครัว “ดี ดอกมะดัน” ว่า
ต้องเอาเรื่องเขาสมาคมก่อนเพราะตนไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้


“จะต้องนำเรื่องนี้ไปที่ประชุมของสมาคมก่อน เพราะตนไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้
เบื้องต้นการจัดงานศพตั้งแต่วันแรกพวกเราตกลงกันจัดการให้ทุกอย่าง ไม่ว่าเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ
ทางครอบครัวของพี่ดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ครอบครัวจ่ายเฉพาะค่าพระสวด เครื่องไทยธรรม”

“สวนเรื่องของที่ มีผู้ร่วมงานนั้นสมาคมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้ทางครอบครัวพี่ดีจัดการทั้งหมด
เช่นเดียวกับการแสดงก็ไม่มีทางจ้างแต่เป็นการช่วยเหลือของพี่น้องในวงการทั้งเพลงลูกทุ่งและตลก
ที่มาช่วยเหลือกัน เท่าที่ทราบขณะนี้ มี ยิงยง ยอดบัวงาม อากาศพรณ์ นครสวรรค์ บาววี วินัย พันธุรักษ์
และศิลปินตลกมาช่วยกันแสดงอาลัยดี ดอกมะดัน เป็นครั้งสุดท้าย”




ขอบคุณ บทรายรำ "น้องเพลงผ้า) และบทกำสรวญ ครัวญ" พญาไศก" จากน้องพิมพ์ญาดา

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล <http://www.oknation.net/blog/KunPornpan/2009/07/13/entry-1> (พรพรรณ แก่นสาร)

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 [ครูเชียงใหม่](#) วันที่ : 13/07/2009 เวลา : 12.07 น.
<http://www.oknation.net/blog/chansan>

ขอวิญญาน อ. ดี ผู้มีแต่ให้ ไปสู่สุดดีสัมปรายภพพนพนต์ เป็นยอดตลกบนสรวงสวรรค์วิมาน